
ศาสตร์พระราชา สู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
วนัศุกร์ท่ี 25 สิงหาคม 2560 

พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าว
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพฒันาอยา่ง
ย ัง่ยนื” ออกอากาศทางโทรทศันร์วมการเฉพาะกิจ
แห่งประเทศไทย วนัศุกร์ท่ี 25 สิงหาคม 2560 เวลา 
20.15 น. 

สวัสดคีรับ พ่อแม่พีน้่องชาวไทยที่รักทุกท่าน 
ดว้ยพระปรีชาสามารถของพระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้สิริวณัณวรีนารีรัตน์ ท่ีทรงน าทพันกักีฬาข่ีมา้ทีมชาติไทย 
ไดรั้บรางวลั “เหรียญเงิน” จากการแขง่ขนัข่ีมา้ประเภทศิลปะบงัคบัมา้ หรือ “เดรส-ซาจ” ในกีฬาซีเกมส์ คร้ังท่ี 29 ณ 
กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคมท่ีผา่นมาไดส้ร้างความปล้ืมปีติใหก้บัคนไทย ทั้งประเทศ อีก
คร้ังหน่ึง ภายหลงัจากท่ีเคยทรงไดรั้บรางวลั “เหรียญทอง” จากการแขง่ขนัแบดมินตนั ประเภททีมหญิง ในกีฬาซีเกมส์ 
คร้ังท่ี 23 ท่ีประเทศฟิลิปปินส์ เม่ือ 12 ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงกน็บัวา่พระองคท์รงเป็นแรงบนัดาลใจแก่นกักีฬาไทย “ทุกคน” ให้
ท าหนา้ท่ี และสร้างผลงานของตนใหดี้ท่ีสุด เพื่อเกียรติประวติัของตน และเกียรติภูมิของประเทศ น าความสุขมาสู่ชาว
ไทย “ทั้งชาติ” อีกดว้ย นะครับ 

พีน้่องประชาชนที่รักทุกท่าน ครับ 
ในการลงพื้นท่ีพบปะกบัพี่นอ้งประชาชน, พี่นอ้งเกษตรกร,  ขา้ราชการและผูป้ระกอบการ ในพื้นท่ี จงัหวดั
นครราชสีมา และภาคอีสานของผม และคณะรัฐมนตรี เพื่อท่ีจะรับฟังเสียงสะทอ้นของประชาชนในเร่ืองตา่งๆ จากการ
บริหาราชการแผน่ดิน 3 ปีท่ีผา่นมารวมทั้งรับฟังความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี แลว้จะน ามาพิจารณาในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีในภูมิภาคนั้นเพื่อจะไดน้ าไปสู่การอนุมติั แผนงานโครงการ งบประมาณ ใหส้ามารถด าเนินงาน
ไดใ้นหลายโครงการนะครับเพื่อจะบรรเทาปัญหาและช่วยเหลือ พี่นอ้งประชาชนชาวอีสานและชาวโคราชซ่ึงผมจะขอ
เล่าใหทุ้กคน จากทุกภาคไดรั้บรู้ รับทราบ ถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาล และจะไดต่ื้นตวัในการมีส่วนร่วมกบัรัฐบาล 
โดยจะตอ้งเช่ือมโยงกนัในระดบัภาคและประเทศ ดงัต่อไปน้ี... 
1. ปัญหาการขาดแคลนน ้าและน ้าท่วมซ ้าซากนั้นผมไดเ้ร่งรัดแผนบริหารจดัการน ้าโขง เลย ชี มูล เพื่อผนัน ้าโขงเขา้มา
ใชพ้ฒันาการบริหารจดัการน ้าในภาคอีสาน  เพื่อเสริมระบบชลประทานท่ีสามารถกระจายน ้าสู่พื้นท่ีเกษตรได ้โดยใช้
แรงโนม้ถ่วงในสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นพื้นท่ีสูงมีระดบัน ้าในแม่น ้ าโขงท่ีปากน ้าเลย อ.เชียงคาน จ.เลย ใหไ้หลผา่น
อุโมงคผ์นัน ้ าเขา้สู่พื้นท่ี ซ่ึงโครงการน้ี จะสามารถใชบ้รรเทาอุทกภยัไดด้ว้ย แตค่งจะตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาผลกระทบ
ตอ่ส่ิงแวดลอ้มและใชเ้วลาในการก่อสร้างหลายปี ใชง้บประมาณเป็นจ านวนมาก ท าใหต้อ้งเร่งด าเนินการเร่ืองการจดัท า



รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโดยด่วน ในระหวา่งน้ี เราคงตอ้งมีการด าเนินการดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติมเพื่อจะบรรเทาปัญหา 
เช่น การเกบ็กกัน ้าตั้งแตต่น้น ้ าชี โดยเร่งรัดการด าเนินโครงการอ่างล าสะพุง จ.ชยัภูมิ ท่ียงัติดเร่ืองการใชพ้ื้นท่ี ซ่ึงจะได้
แกปั้ญหา โดยการยา้ยต าแหน่งของพื้นท่ีลงมาท่ีเชิงเขา เพื่อใหไ้ม่กระทบกบัพื้นท่ีอนุรักษพ์นัธุ์สัตวป่์า 
นอกจากน้ีจะพิจารณาการก่อสร้างประตูระบายน ้า ตามจงัหวดัชายแดนท่ีติดแม่น ้ าโขง เพื่อใหเ้กบ็กกัน ้าก่อนระบายลงสู่
น ้ าน ้ าโขง ทั้งน้ีจะเร่งพิจารณางบประมาณและแผนเพื่อด าเนินการตอ่ไปนะครับ  รวมทั้งในการเร่งรัดจดัท า EIA และ
ออกแบบโครงการประตูระบายน ้าปากแม่น ้ าสงคราม อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม เป็นกรณีเร่งด่วน  
ส าหรับการบริหารน ้า “นอกเขตชลประทาน” นั้น จะมีการเพิ่มระบบการกกัเกบ็น ้าและระบบกระจายน ้า โดยสร้างแหล่ง
กกัเกบ็น ้าขนาดเลก็แบบหลุมขนมครก โดยจะพิจารณาสนบัสนุนเคร่ือง จกัรกลในการขดุเจาะบ่อบาดาลใหก้บัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการด าเนินการเพิ่มพื้นท่ีเกบ็น ้ าในท่ีนา และปรับแปลงนาตามเกษตรทฤษฎีใหม่อีกดว้ย  
2. การสนบัสนุนการคา้การลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานในภาคอีสาน เพื่อยกระดบัศกัยภาพของพื้นท่ีและอ านวยความ
สะดวกในการเขา้ถึงพื้นท่ี โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวนั้น ผมไดห้ารือกบัหน่วยงานตา่งๆ โดยเห็นวา่จะตอ้งปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานดา้นคมนาคมใหส้อดคลอ้งและรองรับกบัการเติบโตทางเศรษฐกิจ อาทิ การก่อสร้างทางรถไฟทางคู ่
ผา่นในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา นบัเป็นโครงการท่ีทุกฝ่ายสนบัสนุน จะตอ้งขจดัปัญหาการแบ่งพื้นท่ีชุมชน
ออกเป็นสองฝ่ัง ท่ีจะส่งผลตอ่การด าเนินชีวิตและการคา้ขายของประชาชนในพื้นท่ี โดยบรรลุ “ขอ้สรุป” ร่วมกนัวา่จะมี
ปรับแบบโครงการใหเ้ป็นทางรถไฟ “ยกระดบั”ซ่ึงอาจส่งผลใหต้อ้งขยายระยะเวลาด าเนินงานออกไปอีก 17 เดือน 
ส าหรับงานออกแบบโครงสร้างทางยกระดบั, การศึกษา EIA เพิ่มเติม และการก่อสร้าง รวมถึงอาจท าใหมี้คา่ใช ้จ่าย
เพิ่มข้ึน ราว 2,700 ลา้นบาท แตก่น็บัวา่คุม้คา่นะครับ หากตอ้งแลกกบัความสุขของประชาชน ท่ีประเมินคา่เป็นตวัเงิน
ไม่ได ้เพราะโครงสร้างน้ี จะอยูคู่เ่มือง คูป่ระเทศ ไปอีกชัว่ลูกหลาน  
ส าหรับการสนบัสนุนการคา้ ผมไดม้อบหมายใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณาขบัเคล่ือนการพฒันาด่านชายแดนใหเ้กิด
การบูรณาการอยา่งจริงจงั  มีการจดัการเป็นลกัษณะ One Stop Service เพื่อใหก้ารบริการมีประสิทธิภาพ สะดวก และ
ยน่ระยะเวลา โดยอาจมีการจดัตั้งคณะกรรมการขบัเคล่ือนการพฒันาด่านชายแดนเพื่อใหเ้กิดบูรณาการการท างานตอ่ไป 
ทั้งน้ี ในอนาคตเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคอีสาน ทั้ง 3 แห่ง คือ ใน จงัหวดัหนองคาย, จงัหวดันครพนม และ 
จงัหวดัมุกดาหาร อาจมีการตอ่ยอด ขยายผล ไปสู่ระดบัเดียวกบั EEC ได ้เม่ือทุกอยา่งมีความพร้อมนะครับ ทุกอยา่งก็
ตอ้งพร้อมในเร่ืองของโครงสร้างพื้นฐาน น ้า ไฟ ประปา โทรศพัท ์ดิจิตอล อะไรเหล่าน้ี ตอ้งพร้อมทั้งหมดนะครับ 
ขณะเดียวกนักต็อ้งค  านึงถึงมูลคา่ หรือผูท่ี้สนใจในการลงทุนดว้ยนะครับ กต็อ้งคอ่ยเป็นคอ่ยไปแตล่ะพื้นท่ีมีความ
แตกตา่งกนันะครับ 
ส่วนการสนบัสนุนใหโ้คราชเป็น “เมืองท่องเท่ียว” นั้น ตอ้งร่วมมือกนัในรูปแบบ “ประชารัฐ” ใหใ้กลชิ้ดมากยิง่ข้ึน โดย
ภาครัฐจะเขา้ไปสนบัสนุน ขอใหเ้ป็นความริเร่ิมจากชุมชน เป็นการ “ระเบิดจากขา้งใน” ในการยกระดบัแหล่งท่องเท่ียว
ชุมชน ในรูปแบบตา่งๆ ทั้งศิลปวฒันธรรม, ทรัพยากรธรรมชาติ, กีฬา, อาหาร, สมุนไพร รวมทั้ง “ของดี” ท่ีเป็นสินคา้
ประจ าจงัหวดั เช่น เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน, ผา้ไหมปักธงชยั เป็นตน้นะครับ กค็งตอ้งดูแลในเร่ืองของความทรุด
โทรมของสถานท่ีท่องเท่ียวดว้ยนะครับ ตลอดจนถนนหนทาง สร้างความเช่ือมโยง เพราะวา่แตล่ะแห่งสวยงาม แตมี่



ระยะทางไกลนะครับ เดินทางไปมาไม่คอ่ยสะดวก 
ทั้งน้ี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือตน้สัปดาห์ ไดมี้การอนุมติัใหด้ าเนินงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคตะวนัออก เฉียง
เหนือหลายดา้นดว้ยกนัอาทิ... 
1. โครงการทางหลวงพิเศษระหวา่งเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา ในส่วนของการใหเ้อกชนมาร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ หรือเรียกวา่ PPP ซ่ึงทางหลวงพิเศษน้ี จะมีระยะทางประมาณ 196 กิโลเมตร และเป็นส่วนหน่ึงของทางหลวง
พิเศษระหวา่งเมืองจากกรุงเทพมหานคร ถึง หนองคาย ซ่ึงจะมีระยะทางรวมทั้งส้ิน 535 กิโลเมตร ซ่ึงกจ็ะเป็นเส้นทาง ท่ี
เช่ือมโยงกรุงเทพมหานครกบัศูนยก์ลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเช่ือมตอ่ไปยงัประเทศเพื่อนบา้นในบริเวณ
พื้นท่ีอนุภูมิภาคลุ่มแมน่ ้ าโขง ช่วยลดตน้ทุน ลดความแออดัของการจราจร และเป็นการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค
ตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกดว้ยนะครับ 
2. การจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น กวา่ 2 พนัลา้นบาท เพื่อฟ้ืนฟูโครงสร้างพื้นฐานท่ีไดรั้บความเสียหายจากอุทกภยั ในพื้นท่ีภาคตะวนั ออกเฉียง
เหนือและภาคเหนือใหก้ลบัสู่ปกติโดยเร็ว 
3. เห็นชอบขอ้เสนอแผนงานโครงการบริหารจดัการน ้ าในพื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ 
(1) การก าหนดพื้นท่ีเพื่อแกไ้ขปัญหาอุทกภยัและภยัแลง้อยา่งเป็นระบบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 8 พื้นท่ี ให้
ครอบคลุม 18 จงัหวดั เพื่อใหมี้ความชดัเจนในการบูรณาการ แกไ้ขปัญหาอุทกภยัและภยัแลง้ 
(2) ใหก้รมชลประทาน กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และกรมทรัพยากรน ้า เสนอโครงการท่ีมีความพร้อมเพื่อ
ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม รวม 348 โครงการ เป็นเงินทั้งส้ิน 8,800 กวา่ลา้นบาท จะ
มีพื้นท่ีไดรั้บประโยชน์ราว 550,000 ไร่ คิดเป็นปริมาณน ้าเพิ่มข้ึน 107 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ทั้งน้ีกเ็พื่อแกไ้ขปัญหาทั้ง
อุทกภยัและภยัแลง้ครอบคลุมภาคตะวนัออกเฉียง เหนือใน 8 พื้นท่ีดงักล่าว โดยจะมีการพิจารณา และวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของโครงการและงบประมาณเพื่อจะขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ เพื่ออนุมติัตอ่ไป 
(3) ใหร้วบรวมแผนงานโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาอุทกภยัและภยัแลง้ในระยะยาว ปี 2563 ถึง 2569 ตามแผนบริหาร
จดัการน ้า นะครับ ของภาคตะวนัออก เฉียงเหนือ จากทุกส่วนราชการท่ีเก่ียว ขอ้ง โดยแผนงานดงักล่าวจะตอ้งสามารถ
แกไ้ขปัญหาเชิงพื้นท่ีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 ของพื้นท่ีเส่ียงรุนแรง และร้อยละ 50 ของพื้นท่ีทั้งหมด 
(4) ใหทุ้กหน่วยงานเร่งรัดแกไ้ขปัญหาส่ิงกีดขวางทางน ้า หรือก าหนดมาตรการรองรับกรณีเกิดอุทกภยั โดยตอ้งแลว้
เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2560 น้ี  ครับ 
ทั้งหมดน้ี เป็นเพียง “ส่วนหน่ึง” ในมาตรการส าคญัๆ ท่ีไดด้ าเนินการ เพื่อบรรเทาปัญหาของพี่นอ้งประชาชนในพื้นท่ี 
ทั้งในระยะส้ันและระยะยาวนะครับ ยงัมีอีกหลายเร่ืองท่ีไดมี้การหยบิยกข้ึนมาหารือและร่วมกนัพิจารณาแนวทางแกไ้ข 
เช่น เร่ืองการศึกษา, การพฒันาแรงงาน และการสาธารณสุข ซ่ึงกไ็ดมี้การมอบหมายส่วนงานใหไ้ปพิจารณาด าเนินการ
ตามขั้นตอนแลว้นะครับ ผมตอ้งขอขอบคุณพี่นอ้งชาวโคราช, ภาคเอกชน และขา้ราชการในพื้นท่ี ตลอดจนทุกจงัหวดั 
นะครับ ในพื้นทีภาค อีสาน ท่ีไดม้าตอ้นรับและใหข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์ กบัผมและคณะฯ อยา่งอบอุ่น และเป่ียมดว้ยมิตร
ไมตรีท่ีดียิ่ง ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาติไทย  



การลงพื้นท่ีคร้ังน้ี ผมและคณะรัฐมนตรี รวมถึงขา้ราชการจากส่วนกลาง ไดรั้บประโยชน์อยา่งมาก เพราะไดรั้บขอ้มูล
โดยตรงจากพี่นอ้งประชาชน ไดล้งไปเห็นปัญหา และผลงาน รวมถึงส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการเพิ่มเติมในระยะตอ่ไป ซ่ึงจะท า
ใหก้ารด าเนินงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ผมและคณะฯ ตั้งใจไวแ้ลว้ วา่จะเดินทางลงพื้นท่ีเช่นน้ีอยา่ง
ตอ่เน่ือง ไปยงัภาคอ่ืนๆ ใหท้ัว่ถึงนะครับ ขอใหพ้ี่นอ้งประชาชนไดรั้บทราบวา่รัฐบาลน้ี ใหค้วามส าคญักบัการพฒันา
ภูมิภาคเป็นอยา่งมาก เพราะเป็นฐานส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซ่ึงผมและคณะ รัฐมนตรี 
พร้อมท่ีจะรับฟังความเดือดร้อนของพี่นอ้งประชาชนในทุกพื้นท่ี และจะพยายามแกไ้ข บรรเทาทุกขข์องท่าน อยา่งเตม็
ก าลงัความสามารถ ผมอยากใหเ้ราเดินหนา้ และปรับตวัเพื่อสู้กบัปัญหาไปดว้ยกนันะครับ  
ในระหวา่งการเดินทางลงพื้นท่ีของผมในคร้ังน้ี ผมไดรั้บรายงานการปฏิบติัหนา้ท่ีของ “ต ารวจ” ซ่ึงน่าช่ืนชม ในการ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนตท่ี์เฉ่ียวชนกนั โดยใหก้ารช่วยเหลือเบ้ืองตน้แลว้น าเดก็หญิง
คณิศร ปันค า ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ ไปส่งโรงพยาบาลประทายและส่งตอ่ไปยงัโรงพยาบาลมหาราชเพื่อท าการผา่ตดัไดอ้ยา่ง
ทนัท่วงที อีกทั้งยงัไดติ้ดตามอาการเดก็อยา่งใกลชิ้ดจนปลอดภยั โดยโอกาสน้ี ผมขอฝากตวามช่ืนชมไปยงัสิบต ารวจโท
ปรีชา บุญสอน, ดาบต ารวจสายยนต ์พานงูเหลือม รวมทั้งเพื่อนต ารวจอีกหลายนายในการช่วยเหลือประชาชนดงักล่าว 
ขอใหรั้กษาความดีเหล่าน้ีไว ้และขอใหเ้ป็นท่ีพึ่งของประชาชนไดต้ลอดไป รวมทั้งขอส่งก าลงัใจใหน้อ้งคณิศรหายเจบ็
ในเร็ววนัดว้ยนะครับ ผมขอขอบคุณทั้งเจา้หนา้ท่ี พลเรือนดว้ยนะครับ ฝ่ายพลเรือน อาสาสมคัร ดบัเพลิงป้องกนัภยัฝ่าย
พลเรือนนะครับ ทหารในพื้นท่ีทุกคน ท าหนา้ท่ีดีท่ีสุดนะครับ กข็อใหดู้แลประชาชน ไปดว้ย พร้อมกบัดูแลผม 
ประชาชนส าคญัท่ีสุดนะครับ จะเห็นวา่ ถา้บา้นเมืองเรามี “พลเมืองดี  ขา้ราชการดี” คนไทยกจ็ะมีความสุขและมีความ
ปลอดภยั  จึงอยากใหช่้วยกนัท าความดีเพื่อสังคม ใหม้ากๆ ท าไดทุ้กวนั  นะครับ 

พีน้่องประชาชนที่เคารพ ครับ  
เศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในอาเซียน มีสัดส่วนในเศรษฐกิจอาเซียนถึง ร้อยละ 20 หาก
เรายงัมีการเติบโต ในอตัราเฉล่ียระดบั 3.7% ซ่ึงแมว้า่จะดีท่ีสุดแลว้ในปัจจุบนั แตผ่มเห็นวา่ยงัเป็น “กลา้มเน้ืออ่อนแรง” 
ยงัไม่ย ัง่ยนื ยงัไม่เขม้แขง็ไปทั้งตวั นะครับ    เราตอ้งกลบัมาวิเคราะห์ตนเอง เพื่อหา “จุดอ่อน - จุดแขง็” ส าหรับการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศใหไ้ด ้นะครับ แมว้า่ 3 ปีท่ีผา่นมา รัฐบาลจะไดเ้ร่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศ และแกปั้ญหาเร่ืองน ้า "ในภาพรวม"ตามท่ีผมไดเ้ล่าใหฟั้งอยา่งตอ่เน่ือง รวมทั้ง ในเร่ืองของการปรับปรุง
กฎหมาย-กติกา-ขอ้บงัคบั ท่ีลา้สมยั ซบัซอ้น ขดัแยง้กนัเอง และ เป็นอุปสรรคตอ่การพฒันาประเทศ ท่านทราบหรือไม่
นะครับ ปัจจุบนันั้นประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเป็น พระราชบญัญติั ถึง 20,000 ฉบบั หากรวมกฎหมายอ่ืนๆ กจ็ะมากถึง 
105,000 ฉบบั น่ีเป็นตวัอยา่ง ของประเดน็ปัญหาของเรา ท่ีรอการปฏิรูป ส่วนเร่ืองท่ีสามารถด าเนินการไดใ้นทนัที ไม่
สลบัซบัซอ้นจนเกินไป รัฐบาลกจ็ะไดเ้ร่งด าเนินการ โดยมีทั้งมาตรการระยะส้ัน - กลาง - ยาว “ควบคู”่ กนัไปดว้ยนะ
ครับ 

ตัวอย่าง การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น  รัฐบาลน้ี ใหค้วาม ส าคญั ตั้งแตเ่ศรษฐกิจระดบั “ฐาน
ราก”อาทิ มาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) อยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อใหเ้ขา้ถึง
แหล่งเงินทุน ไดง่้าย และสะดวกข้ึน รวมทั้งเขา้มาสู่ “ห่วงโซ่การผลิต” ของประเทศ ดงัน้ี 



1. การค ้าประกนัสินเช่ือ ของบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) นะครับ มีวงเงินค ้าประกนั 8.1 
หม่ืนลา้นบาท โดย บสย. จะเร่ิมช่วย เหลือตั้งแตว่นัท่ี 11 สิงหาคมท่ีผา่นมา เป็นตน้ไป คาดวา่จะช่วยเหลือ SMEs ไดร้าว 
2.7 หม่ืนราย 
2. การปล่อยสินเช่ือแก่ SMEs ในธุรกิจและบริการดา้นการท่องเท่ียว ราว 7,500 ลา้นบาท โดยธนาคารพฒันาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (ธพว.)  ส าหรับบุคคลธรรมดา ไม่เกิน 2 ลา้นบาท และ นิติบุคคลไม่เกิน 15 
ลา้นบาท 
และ 3. กองทุนประชารัฐ 3.8 หม่ืนลา้นบาท  ท่ีคาดวา่สามารถสร้างเงินหมุนเวียนภายในระบบเศรษฐกิจ ไดถึ้ง 5 - 6 
แสนลา้นบาท ในช่วงปลายปี 2560 ถึง ตน้ปี 2561 และตั้งเป้าวา่ จะมีผูย้ืน่ขออนุมติัวงเงิน ในกองทุนประชารัฐทั้งหมด 
และจะพิจารณาใหเ้สร็จส้ินได ้ภายในเดือนตุลาคม 2560 น้ีนะครับ 
อีกเร่ืองหน่ึง ท่ีอาจจะเป็นเร่ืองใหม่ของใครบางคน แตเ่ป็นเร่ืองท่ีรัฐบาลน้ี พยายามผลกัดนัใหเ้กิดเป็นรูปธรรมใหไ้ด ้ก็
คือ “ฐานขอ้มูลภาครัฐ” ท่ีเรียกวา่ Data Center ส าหรับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ สามารถจะ
น าไปวิเคราะห์ ใชป้ระโยชน์ได ้ในลกัษณะ “Big Data” นะครับ ทั้งน้ี จากผลการประชุมวิชาการ ของส านกังาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) หรือ “IOE Forum” ท่ีผา่นมา ท าใหเ้กิดการบูรณาการแนวคิดของภาครัฐและภาคเอกชน 
ในการท่ีจะก าหนดนโยบาย ส าหรับการพฒันาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ “ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่”  (Big Data) ท่ีส าคญั
มาก ตอ่การยกระดบัอุตสาหกรรมของไทย เพื่อจะรองรับการเขา้สู่ “อุตสาหกรรม 4.0” ตามนโยบาย “ไทยแลนด ์4.0” 
เพราะจะเป็นเทคโนโลยท่ีีเอ้ือตอ่การสร้างเครือขา่ย ท่ีท าใหท้ั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สามารถจะเขา้ถึงขอ้มูล
ท่ีมีคุณภาพ  ทนัสมยั และ สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการพฒันาอุตสาหกรรมได ้อยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งระบบ โดยใน
ปี 2560 น้ี รัฐบาลไดใ้ชง้บประมาณ 30 ลา้นบาท ส าหรับการพฒันาระบบ “Big Data” ใน 3 ดา้น อนัไดแ้ก่ ... 
1. การสร้างทีมบุคคลากร ดว้ยการเร่งผลิต “นกัวิเคราะห์ขอ้มูล” โดยในระยะส้ัน จ าเป็นตอ้งจดัหาผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
มาเป็นหวัหนา้ทีมก่อน ระยะตอ่ไป ตอ้งพฒันาบุคลากรภายใน สศอ.เอง 
2. การบริหารจดัการขอ้มูลในกรณีท่ีมีขอ้มูลอยูแ่ลว้ ในแตล่ะหน่วยงาน โดย สศอ.จะหารือ และจะท าบนัทึกความเขา้ใจ
ร่วมกนั ในการน าขอ้มูลเอามาใช ้พร้อมจดัท าขอ้มูลใหม่ๆ เช่น การจดัท าระบบขอ้มูล GIS เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของการพฒันาอุตสาหกรรมในเชิงพื้นท่ี 
และ 3. การพิจารณาระบบซอฟตแ์วร์ ส าหรับใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูล ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ดว้ยการสร้าง
แบบจ าลอง “Data Model” ใหเ้หมาะสมกบัประเภทขอ้มูล และสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามสถานการณ์โลก 
ทั้งน้ี ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ อาจจะประเมินคา่ทางเศรษฐกิจเป็นตวัเลขไม่ได ้ แตจ่ะก่อใหเ้กิดการพฒันาภาคอุตสาหกรรม 
ท าใหผู้ป้ระกอบการมีความสามารถในการแขง่ขนั และมีนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อใหท้นัตอ่การแขง่ขนั ในอนาคต ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งอาศยั “พลงัประชารัฐ” ท่ีเป็นการท างาน ความร่วมมือกนั ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนกัวิชาการ ตั้งแตข่ั้นการ
ก าหนดทิศทางของการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศ เป็นตน้ไป 

ตัวอย่าง บทเรียนในอดีต ประเทศไทยใชศ้กัยภาพในการผลิตเพียง 70% ของขีดความสามารถจริงไดเ้ท่านั้น สาเหตุส่วน
หน่ึงมาจากไม่สามารถเขา้ถึง     เขา้ใช ้ “ขอ้มูล” ไดเ้ท่าท่ีควรจะเป็น ส่งผลใหก้ารวิเคราะห์ขอ้มูล ขาดความแม่นย  า การ



พยากรณ์ แนวโนม้ในอนาคต คลาดเคล่ือน ไม่สมบูรณ์  รวมไปถึง การสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ของผูป้ระกอบการ SME 
+ Start up ท าไดย้าก เป็นอุปสรรคตอ่การยกระดบัเศรษฐกิจ หรือ น าในการท่ีไปสู่การเป็น “ไทยแลนด ์4.0” ทั้งๆ ท่ี
การใชเ้ทคโนโลย ีBig Data จะเป็นเคร่ืองมือหลกั ในอนาคตอนัใกลน้ี้ ในการช่วยสร้าง “มูลคา่เพิ่ม” ทั้งในภาค
การเกษตร, ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง ภาคการท่องเท่ียวและบริการ ซ่ึงมีผลงานวิจยัของ TDRI ระบุวา่ “เศรษฐกิจในยคุ
ใหม่” จะใชข้อ้มูลเป็นส าคญั โดยการน าขอ้มูลมาประมวลผลตามแนวทาง Big Data นั้น “เพียงแค ่1 ใน 5” ของภาค
เกษตร - อุตสาหกรรม - และบริการกจ็ะสามารถท าให ้GDP โตข้ึน 0.82% คิดเป็นมูลคา่ประมาณ  84,000 ลา้นบาท 
ดงันั้น ความตอ้งการแรงงานทกัษะในตลาดแรงงาน “ยุคตอ่ไป” หรือ อาชีพซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการมากท่ีสุด ไม่ใช่เพียง “นกั
สถิติ นกัวิเคราะห์” ธรรมดาทัว่ไป แตต่อ้งเป็น “นกัวิเคราะห์ Big Data” ซ่ึงปัจจุบนั ยงัไม่มีสถาบนัอุดมศึกษาใด ใน
ประเทศไทย ท่ีเปิดการเรียนการสอน โดยเฉพาะนะครับ แตเ่ราตอ้งเร่ิมแลว้ ตั้งแตว่นัน้ี เพื่อใหท้นัใชง้าน ในวนั
ขา้งหนา้  โดยการศึกษาท่ีเป็นพื้นฐานท่ีรัฐบาลน้ีไดผ้ลกัดนัอยา่งเตม็ท่ีแลว้ กคื็อ STEM ศึกษานัน่เอง 
พีน้่องประชาชนที่รัก ครับ  
วนัท่ี 20 สิงหาคมท่ีผา่นมา กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มีอายคุรบ “2 ขวบ” แลว้นะครับ เป็นกองทุนท่ีรัฐบาลน้ี 
ผลกัดนั และ จดัตั้งใหมี้การด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม ตามพระราชบญัญติักองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554  ซ่ึง
เป็นกฎหมายส าคญั ท่ีสอดคลอ้งกบั “ศาสตร์พระราชา” ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 เร่ืองการปลูกฝังพฤติกรรมการออมและ 
การท าบญัชีครัวเรือน แก่พสกนิกรของพระองค ์รวมทั้ง เป็นการด าเนินชีวิตท่ีไม่ประมาทอีกดว้ย 
กลุ่มเป้าหมายของกองทุนน้ีไม่ไดจ้  ากดัแตเ่พียง “แรงงานนอกระบบ” อาทิ ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ, เกษตรกร, รับจา้ง,
ลูกจา้งชัว่คราว เท่านั้นนะครับ  แตไ่ดข้ยายกรอบไปสู่ประชาชนในวงกวา้ง รวมทั้งนกัเรียน นกัศึกษาและ ผูท่ี้ไม่อยูใ่น
กองทุนใดๆ เพื่อให ้“คนไทยทุกคน”   ทัว่ประเทศรักการออม ปัจจุบนั กอช. มีเงินในกองทุนราว 2,400 กวา่ลา้นบาท 
จากสมาชิกกวา่ 530,000 ราย จากแรงงานนอกระบบ ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั ประมาณ 27 ลา้นคน ผมอยากใหค้น
ไทยทุกคนมีความสุข โดยเฉพาะผูสู้งอาย ุซ่ึงมีจ านวนมากข้ึนทุกปี ปีน้ีประเทศไทยมีผูท่ี้มีอายเุกินกวา่ 60 ปี จ านวน 
10.3 ลา้นคน หรือ 16% ของประชากรทั้งประเทศ และคาดวา่อีก 8 ปีขา้งหนา้ จะมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน เป็น 20% โดยใน
จ านวนน้ี มี 3.5 ลา้นคน ท่ีเป็นผูสู้งอายท่ีุมีรายไดน้อ้ย  “ต ่ากวา่” 30,000 บาทตอ่ปี ท่ีรัฐบาลจ าเป็นตอ้งเขา้ไปดูแล 
โดยกระทรวงตา่งๆ ไดเ้ตรียมการล่วงหนา้เพื่อรองรับ “สังคมผูสู้งอาย”ุ เช่น กระทรวงการพฒันาสังคมฯ ไดจ้ดัท าแผน
ดูแลผูสู้งอายุ, กระทรวงสาธารณสุข จดัท าแผนสุขภาพแห่งชาติและกระทรวงแรงงาน จดัท าแผนจดัหางานใหผู้สู้งอาย ุ
เป็นตน้ นอกจากน้ี กระทรวงการคลงั กมี็แนวความคิดในการเพิ่มเบ้ียผูสู้งอาย ุเพื่อใหเ้หมาะสมตอ่สภาพคา่ครองชีพใน
ปัจจุบนั โดยจะตอ้งมีมาตรการส่งเสริมใหมี้ “การสละสิทธ์ิ” ของผูสู้งอายฐุานะดี และประสงคไ์ม่รับเบ้ียผูสู้งอาย ุเพื่อให้
รัฐบาลสามารถน าเงินในส่วนดงักล่าว ไปตั้งเป็น “กองทุนชราภาพ” เพื่อจะช่วยเหลือผูสู้งอายท่ีุมีรายไดน้อ้ยไดอ้ยา่ง
แทจ้ริงตามหลกัการเบ้ืองตน้ ทั้งน้ี จากการประเมินทราบวา่ หากมีผูส้ละสิทธ์ิเพียง 10% กจ็ะมีเงินเขา้กองทุนชราภาพ 
มากถึง 4,000 ลา้นบาทตอ่ปี  รัฐบาลกจ็ะสามารถดูแลผูสู้งอายท่ีุมีรายไดน้อ้ยอยา่งแทจ้ริง    ไดดี้ข้ึน กวา่ในปัจจุบนันะ
ครับ 
ส าหรับ “แรงงานในระบบ” แมว้า่จะมี “กองทุนประกนัสังคม” แลว้ ท่ีเนน้ในเร่ืองหลกัประกนัสุขภาพ เจบ็ป่วย ประสบ



อุบติัเหตุเป็นตน้  แตย่งัคงมีขอ้จ ากดั ในการดูแลพี่นอ้งแรงงานในระบบ “หลงัเกษียณ” ใหมี้ความมัน่คงทางการเงิน 
ดงันั้น รัฐบาลน้ี จึงพยายามจะผลกัดนัใหเ้กิด “กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ (กบช.)” ท่ีจะมาเติมเตม็ เพื่อส่งเสริมให้
แรงงานในระบบ มีการ      ออมเงินผา่นกองทุนฯ ในลกัษณะ “บงัคบัออมเพื่ออนาคต” ซ่ึงขณะน้ี อยูใ่นกระบวนการ
ของกฎหมาย และ คาดวา่จะมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ในปีหนา้ โดยจะเร่ิมบงัคบัใชก้บับริษทัขนาดใหญ่ก่อน แลว้ขยายไปใชก้บั
บริษทัขนาดกลางและขนาดเลก็ตอ่ไป ซ่ึงคาดวา่ ภายใน 7 ปีขา้งหนา้ จะมีผูป้ระกอบการเขา้สู่ระบบกองทุน กบช.ได้
ครบทั้งหมด โดยครอบคลุมแรงงานในระบบ กวา่ 14 ลา้นคน 
ทั้งน้ี ถา้เป็นไปตามหลกัการท่ีตั้งไว ้หากท่านเป็นแรงงานในระบบ ท่ีส่งเงินเขา้ กบช. ตั้งแตอ่าย ุ15-60 ปี อยา่งตอ่เน่ือง 
ท่านกจ็ะมีรายไดห้ลงัเกษียณสูงถึง 40,000 กวา่บาทตอ่เดือน นอกจากน้ี หากท่านส่งเงินสมทบ เขา้กองทุน
ประกนัสังคม ตั้งแตอ่าย ุ20-55 ปี ท่านกจ็ะเงินหลงัเกษียณประมาณ 7,500 บาทตอ่เดือน และ เม่ือรวมเงินทั้ง 2 ส่วนน้ี
แลว้ ท่านกจ็ะมีเงินไวใ้ชย้ามชราภาพ ไม่ต  ่ากวา่ 50,000 บาทตอ่เดือน ซ่ึงน่าจะเพียงพอตอ่การด ารงชีพ หลงัวยัเกษียณ 
น าไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ไม่เส่ียง ไม่ประมาทไม่เป็นภาระลูกหลาน และ ไม่ตอ้งพึ่งพาแตก่ารช่วยเหลือจากรัฐบาล ส่ิง
น้ีไม่ใช่เป็นเร่ืองของการผลกัภาระแตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นมาตรการเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัประชาชน อนัเป็น
ทรัพยากรท่ีมีคา่ท่ีสุดของประเทศ ท่ีเป็นหลกัการสากลและ เป็นการใชง้บประมาณแผน่ดินของรัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ดว้ย
การส่งเสริมการออมของประชาชน ประกอบกบัการลงทุนเพื่ออนาคตของรัฐนะครับ 

สุดท้ายนี ้ 
ผมอยากให ้“คนไทย” ไดร่้วมอนุรักษแ์ละภาคภูมิใจวา่ประเทศไทย เป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพของ
พนัธุ์พืช และสัตว ์ในอนัดบัตน้ๆ ของโลก โดยเรามีพืชสมุนไพร มากกวา่ 10,000 ชนิดซ่ึงรัฐบาลน้ี ไดผ้ลกัดนัโครงการ
พฒันาสมุนไพร"เชิงเศรษฐกิจ" โดยเนน้ 4 สมุนไพรหลกัในเบ้ืองตน้ คือกระชายด า,ขม้ินชนั, ไพล และบวับกโดย
ด าเนินการอยา่งครบวงจร ตั้งแตก่ารจดัท าฐานขอ้มูลสมุนไพร, การเพิ่มพื้นท่ีการเพาะปลูกสมุนไพร, การพฒันาตลาด
กลางวตัถุดิบสมุนไพร, การลงทุนดา้นการวิจยัและพฒันา และโครงสร้างพื้นฐานหอ้งปฏิบติัการ, การพฒันาธุรกิจ 
SMEs ดา้นสมุนไพร, การรับรองคุณภาพและออกใบอนุญาตในการผลิต จ าหน่าย และส่งออก, การเพิ่มศกัยภาพทาง
การตลาด และตลาด e-Commerce รวมไปถึง การพฒันาเมืองสมุนไพร เป็นตน้ ทั้งน้ี การพฒันาสมุนไพรไทยเชิง
เศรษฐกิจของรัฐบาลน้ีจะเป็นอีก “ยทุธศาสตร์” ส าคญัในการขบัเคล่ือนประเทศในอนาคต ท่ีตอบสนองความตอ้งการ
คนทัว่โลก ท่ีหนัมาสนใจการดูแลสุขภาพแนวธรรมชาติมากข้ึน ทุกวนั ดงันั้น เพื่อใหป้ระชาชนทุกภาคส่วนไดเ้รียนรู้ 
ในสรรพคุณสมุนไพรไทย และ การใชป้ระโยชน์เพื่อการดูแลสุขภาพของตนเอง ผมจึงอยากเชิญชวนพี่นอ้งประชาชน
ไปร่วมใน “งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ” คร้ังท่ี 14 ณ อิมแพค็ เมืองทองธานี ช่วงวนัท่ี 30 สิงหาคม - 3 กนัยายน 
2560 น้ี นะครับ 

ขอบคุณครับ ขอให้ “ทุกคน” มคีวามสุข ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์  สวัสดคีรับ 

  


